

## Giám Đốc Giám Định Y Khoa, Francisco J. Diaz, MD, FACP

Bác Sĩ Francisco J. Diaz nhận bằng y khoa tại quê hương của mình, Cộng Hòa Dominica. Sau khi nhận bằng y khoa của mình, Bác Sĩ Diaz được đào tạo về Giải phẫu bệnh tại Trung Tâm Y Tế Conemaugh Memorial ở Johnstown, Đại Học Pennsylvania/Temple. Năm 2000, Bác Sĩ Diaz đã nhận làm nghiên cứu sinh về bệnh học pháp y tại Văn Phòng Giám Đốc Giám Định Y Khoa ở Philadelphia, Pennsylvania, liên kết với Đại Học Hahnemann (nay là Đại Học Drexel).

Sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh bệnh học pháp y, Bác Sĩ Diaz gia nhập Văn Phòng Giám Đốc Giám Định Y Khoa tại Quận Wayne, Michigan, với tư cách là Trợ Lý Giám Định Y Khoa. Vào tháng 1 năm 2012, liên kết với Văn Phòng Giám Đốc Giám Định Y Khoa Quận Wayne, Bác Sĩ Diaz được bổ nhiệm vào Khoa Bệnh Học của Đại Học Michigan với tư cách là Phó Giáo Sư. Bác Sĩ Diaz là Giám Định Viên Y Khoa ở Michigan trong 16 năm.

Bác Sĩ Diaz đã thực hiện hơn 8500 cuộc khám nghiệm tử thi trong suốt sự nghiệp của mình và làm chứng hàng trăm lần tại các tòa án cấp khu vực, quận và liên bang. Ông cũng đưa ra rất nhiều lời khai dân sự. Bác Sĩ Diaz là đồng tác giả của "Spitz and Fisher Medicolegal Investigation of Death" trong ấn bản thứ 5 của ông.

Bác Sĩ Diaz cũng là đồng tác giả của 35 bài báo, bản tóm tắt và bài thuyết trình được hội đồng bình duyệt và nhiều lần được mời diễn thuyết tại các hội nghị khu vực, quốc gia và quốc tế. Ông được hội đồng chứng nhận về Giải Phẫu Bệnh Học cũng như Bệnh Học Pháp Y. Ông là thành viên của Trường Cao Đẳng Bệnh Học Hoa Kỳ (College of American Pathologists - CAP) và Hiệp Hội Giám Định Y Khoa Quốc Gia (National Association of Medical Examiners - NAME), và Hiệp Hội Bệnh Học Lâm Sàng Hoa Kỳ (American Society for Clinical Pathology - ASCP).

Ông là thành viên của hội đồng quản trị và chủ tịch ủy ban các vấn đề chính phủ cho NAME.

Sau khi gia nhập DC OCME, Bác Sĩ Diaz được bổ nhiệm làm giảng viên của Trường Y Khoa và Khoa Học Y Tế thuộc Đại Học George Washington và có cấp bậc Phó Giáo Sư.

Bác Sĩ Diaz thích đọc sách và đi du lịch khi vắng mặt tại văn phòng.

## Phó Giám Đốc Giám Định Y Khoa, Sasha Breland, MD

Bác Sĩ Sasha Breland là người gốc New Jersey. Bà đã hoàn thành chương trình 8 năm Cử Nhân/ Thạc sĩ tại Đại Học Tiểu Bang Montclair vào năm 2004 trước khi lấy bằng Tiến Sĩ Y Khoa tại Đại Học Y Khoa và Nha Khoa New Jersey (University of Medicine and Dentistry of New Jersey - UMDNJ) - Trường Y Khoa New Jersey vào năm 2009. Bà vẫn ở lại cơ sở đó và hoàn thành khóa đào tạo nội trú về Giải Phẫu và Bệnh Học Lâm Sàng vào năm 2014.

Trong nhiệm kỳ của mình tại UMDNJ-NJMS, Bác Sĩ Breland từng là Giám Đốc Giải Phẫu và Bệnh Học Lâm Sàng. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nội trú, Bác Sĩ Breland đã hoàn thành Nghiên Cứu Sinh Bệnh Học Pháp Y tại Viện Khoa Học Pháp Y Quận Harris ở Houston, TX, vào năm 2015. Bà được hội đồng chứng nhận về Giải Phẫu Bệnh Học và Bệnh Học Pháp Y.

Từ tháng 7 năm 2015, Bác Sĩ Breland đã từng là Phó Giám Định Viên Y Khoa tại Văn Phòng Giám Đốc Giám Định Y Khoa DC và gần đây đã được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Giám Định Y Khoa. Ngoài ra, bà hiện đang là thành viên của Ủy Ban Đánh Giá Tử Vong do Bạo Lực Gia Đình của DC. Các vấn đề quan tâm trong nghề của bà bao gồm tử vong trong khi bị giam giữ, và bà đã thuyết trình nhiều lần, cả trong nước và quốc tế, về chủ đề này.

Trong thời gian rảnh rỗi, Bác Sĩ Breland thích đi du lịch và dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

## Chánh Văn Phòng, Beverly Fields, Esq.

Bà Beverly Ann Fields tốt nghiệp Academy of the Holy Cross với tư cách là Người Có Điểm Cao Thứ Hai của Khóa tốt nghiệp 1983. Sau đó bà Fields theo học tại Đại Học Howard và tốt nghiệp năm 1989 với bằng Cử Nhân Khoa Học Kỹ Thuật Cơ Khí. Sau đó, bà thực tập tại Tổ Chức Khoa Học Quốc Gia tại Tổng Cục Kỹ Thuật với vai trò trợ lý cho Giám Đốc và Phó Giám Đốc.

Vào mùa thu năm 1989, bà Fields bắt đầu làm Kỹ sư Cơ khí cho bộ phận Thực Hành Hệ Thống Tàu tại Booz, Allen & Hamilton -- một công ty tư vấn kỹ thuật. Tại đây, bà chịu trách nhiệm tư vấn cho Bộ Tư Lệnh Hệ Thống Biển Hải Quân về khả năng chịu tác động mạnh và khả năng giám thanh của tàu ngầm TRIDENT.

Năm 1991, bà Fields vào Trường Luật của Đại Học Howard, nơi bà là thành viên của Tạp Chí Luật, Nhóm Tòa Án Moot, và Phi Alpha Delta International Fraternity. Tốt nghiệp với kết quả xuất sắc năm 1994, bà được tuyển dụng làm cộng sự của công ty luật Dewey Ballantine, nơi bà đã hành nghề trong hai năm rưỡi tại Bộ Phận Thực Hành Năng Lượng của công ty. Bà là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư DC và Maryland.

Bắt đầu từ tháng 3 năm 1997, bà Fields bắt đầu sự nghiệp tại Capitol Hill trong tám năm, thăng tiến từ Trợ Lý Lập Pháp đến Giám Đốc Lập Pháp và Chánh Văn Phòng. Bà đã làm việc cho ba thành viên của Quốc Hội, phục vụ về Giám Sát và Cải Cách Chính Phủ; Khoa Học, Vũ Trụ và Công Nghệ; Giao Thông và Cơ Sở Hạ Tầng; và Ủy Ban Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động.

Năm 2004, bà Fields được tuyển dụng làm Chánh Văn Phòng Giám Đốc Giám Định Y Khoa của DC, nơi bà chịu trách nhiệm điều hành cơ quan, bao gồm lập ngân sách, ký hợp đồng và mua sắm, quản lý cơ sở vật chất và đội xe, các vấn đề về lập pháp và luật pháp, quản lý rủi ro, quản lý lao động, nguồn nhân lực và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Bà phục vụ với tư cách là Cán Bộ Thông Tin Công Cộng.

Ngoài những điều trên, bà Fields đã được mời tham gia nhiều buổi phát biểu và xuất hiện trên truyền hình cấp liên quan đến các hoạt động của Quốc Hội và chính sách công. Bà cũng đã sản xuất và đồng tổ chức một chương trình truyền hình cấp. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Fields đã nhận được các giải thưởng, bao gồm cả việc được vinh danh là một trong ba mươi Nghiên Cứu Sinh tham gia John C. Stennis Congressional Fellowship cho Đại Hội lần thứ 108. Bà cũng đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra và là thành viên của Hiệp Hội Nghị Sĩ Quốc Gia. Hơn nữa, bà đã từng là Giáo Sư tại Trường Cao Học USDA trong tám năm qua.

## Tổng Cố Vấn, Rodney Adams, Esq.

Trở thành Tổng Cố Vấn tại OCME đã đưa sự nghiệp của Rodney K. Adams về cùng nơi với điểm mà ông đã khởi đầu. Sau một học kỳ nghiên cứu khoa học pháp y sau đại học tại Đại Học George Washington, ông Adams đã hoàn thành bằng Thạc Sĩ Luật về Y Khoa Pháp Y tại Đại Học Glasgow (Scotland), Khoa Luật, với tư cách là Học Giả Quốc Tế của Rotary. Trường Đại Học Luật Illinois đã trao bằng Tiến Sĩ Luật cho ông hai năm sau đó.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, ông Adams gia nhập một công ty luật lớn đại diện cho hầu hết các trung tâm y tế học thuật của khu vực Chicago. Ông sớm được công nhận về chuyên môn trong việc tư vấn và bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về các vấn đề liên quan đến chăm sóc bệnh nhân và các vấn đề độc đáo khác mà ngành chăm sóc sức khỏe phải đối mặt. Sau sáu năm, ông Adams chuyển địa điểm hành nghề của mình đến Richmond, Virginia, và giúp phát triển một công ty luật từ ít hơn ba mươi luật sư lên hơn ba trăm luật sư tại 22 văn phòng trên khắp đất nước. Ông đã xét xử hơn bảy mươi lăm vụ án lớn để đưa ra phán quyết của bồi thẩm đoàn và được vinh danh là Luật Sư Của Năm - trong lĩnh vực về Sơ suất Y Tế, Bị Cáo, bởi Best Lawyers in America.

Ông Adams đã được chứng nhận bởi Hội Đồng Vận Động Xét Xử Hoa Kỳ và xuất hiện trong Best Lawyers in America, Benchmark, Martindale Hubbell AV-Peer Rating, và các bảng xếp hạng khác. Ông là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư DC và Virginia và đã nghỉ hưu tại Hiệp Hội Luật Sư DC Tiểu Bang Illinois.

Với sự nghiệp hơn ba mươi năm trong lĩnh vực thực hành luật y tế tư nhân, ông Adams đã chấp nhận thỏa thuận hai năm tại Trường Luật thuộc Đại Học Richmond và tại Đại Học Virginia Commonwealth, Khoa Quản Lý Y Tế vào năm 2018 để giảng dạy đạo đức y tế, luật sức khỏe tâm thần, luật y tế doanh nghiệp và chính sách y tế. Các sinh viên tốt nghiệp trong các chương trình MHA và MSHA đã tôn vinh ông với các giải thưởng về giảng dạy. Tại Trường Luật Mary và Cao Đẳng William, ông Adams đã giảng dạy một phiên tòa về sơ suất y tế từ năm 2015 bao gồm các bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật đóng những vai trò quan trọng trong phiên tòa được tổ chức trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Ông cũng đã giảng dạy các chương trình du học về đạo đức y tế toàn cầu cho sinh viên chưa tốt nghiệp của William & Mary. Các nhiệm vụ giảng dạy đã đưa ông đến Trung Quốc, Nam Phi và Mauritius.

Ông Adams, một diễn giả thường xuyên tại các hội nghị y tế và luật quốc gia, là tác giả của một số cuốn sách và chương sách.

## Trưởng Chuyên Gia Độc Chất, Samantha Tolliver Tiến Sĩ

Samantha S. Tolliver, Tiến Sĩ, Trưởng Chuyên Gia Độc Chất tại Văn Phòng Giám Đốc Giám Định Y Khoa của Washington, DC (DC OCME). Bà trước đây đã làm việc với tư cách là Phó Chuyên Gia Độc Chất tại DC OCME và đã làm việc tại đây từ năm 2014.

Mười lăm năm kinh nghiệm về chất độc của bà bao gồm sau khi tử vong, lái xe khi bị ảnh hưởng, tội phạm có liên quan đến ma túy, trước/sau phơi nhiễm, và thử nghiệm ma túy tại nơi làm việc. Kinh nghiệm làm chứng của bà bao gồm cả dân sự (luật gia đình) và hình sự trong các Tiểu Bang Texas và Massachusetts, cũng như DC.

Bác Sĩ Tolliver có bằng Cử Nhân Hóa Học tại Đại Học Tiểu Bang West Virginia. Bà có bằng Thạc Sĩ Khoa Học Pháp Y và Tiến Sĩ Hóa Học tại Đại Học Quốc Tế Florida.

Bà đạt chứng nhận về chất độc học bởi Sở Đăng Ký Quốc Gia về Các Nhà Hóa Học Được Chứng Nhận. Bác Sĩ Tolliver đã có những bài thuyết trình khoa học tại Hiệp Hội Ngành Thử Nghiệm Ma Túy & Rượu, Học Viện Các Nhà Khoa Học Pháp Y Hoa Kỳ, và Hiệp Hội Chuyên Gia Chất Độc Pháp Y (SOFT). Bác Sĩ Tolliver là thành viên tích cực của SOFT và Viện Khoa Học Pháp Y Hoa Kỳ.